

ASNสุดกระหึ่ม ปิดเหนือไอพีโอ ปีนี้กำไรโต124%

บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ (ASN) วันแรกเทรดสนั้น ราคาปิด 7.65 บาทเหนือไอพีโอ 27.50% ด้านผู้บริหารเผยแนวโน้มผลประกอบการปีนี้จะโล่ง วางเป้าเติบโตแบบเบาะๆ ไว้ก่อน 25% ส่วนโบรกฯ พันธฯ กำไรปีนี้ 55 ล้านบาท 124% ด้านผู้จัดการ mai ทูบโต๊ะ ไอพีโอปีนี้ 15-20 บริษัทเข้าเป้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ (ASN) ได้เริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก ราคาไอพีโอ

วันต่อ
ป.28

ASN

6.00 บาท โดยราคาเปิดอยู่ที่ 9.10 บาท เพิ่มขึ้นจากไอพีโอ 51.67% และระหว่างวัน ราคาได้ขึ้นไปสูงสุด 9.25 บาท และต่ำสุด 7.50 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ระดับ 7.65 บาท บวกจากการซื้อขาย 707 ล้านบาท

นายชัชชัย ชิวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASN กล่าวว่า การที่เข้าเทรดวันแรกทะยานไปกว่า 50% ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี และส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เชื่อมั่นในตัวบริษัท และเชื่อมั่นในอุตสาหกรรม รวมถึงเชื่อมั่นในแผนการที่บริษัทเคยกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นสำหรับทิศทางหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาด mai แล้ว บริษัทจะเดินหน้าทำตามแผนที่วางไว้ ส่วนเป้าหมายในปีนี้คาดหวังว่าจะเติบโตได้สูงกว่าอุตสาหกรรม และเติบโตไม่ต่ำกว่า 20-25% ของเบียร์เมื่อเทียบกับปีก่อน

นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริบเบิล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท

เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคาหุ้นที่ยืนเหนือราคาจองอย่างแข็งแกร่งเชื่อว่ามาจากนักลงทุนมั่นใจในทิศทางการเติบโตที่ค่อนข้างเด่นชัดของ ASN บวกกับเงินที่ได้จากการระดมทุนทั้งหมดจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจเพื่อเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce และดิจิทัล อินซัวร์นซ์ อย่างเต็มตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่หันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้น

และถือเป็นโอกาสที่บริษัทจะดำเนินธุรกิจเชิงรุกเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งจากตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลนี้ตามแผนการลงทุนในการพัฒนา Platform E-Commerce และแผนการเพิ่ม Seat ของพนักงานขายทางโทรศัพท์ เพื่อให้บริการลูกค้าได้ทุกกลุ่มและให้บริการได้อย่างครบวงจร และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทในด้านต่างๆ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

รวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก ซึ่งจะสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว ดังนั้นการลงทุนในหุ้น ASN จึงนับว่าคุ้มค่าสำหรับการถือลงทุนเพื่อ

อ่านต่อหน้า 29



ASN

(ต่อจากหน้า 28)

หวังผลในอนาคต

ด้าน นางสาวพัชพร สรรคบุรณรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASN กล่าวว่า หุ้น ASN ที่เปิดและปิดเหนือราคาจองได้ได้อย่างโดดเด่น คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกำหนดราคาไอพีโอที่เหมาะสม ประกอบกับนักลงทุนมั่นใจในธุรกิจและตามเข้ามาซื้อหุ้นในกระดานเพื่อลงทุนและรับผลตอบแทนในระยะยาว เนื่องจากบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

ส่วน บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า คาดว่ากำไรสุทธิปี 2559 ของ ASN จะอยู่ที่ 55 ล้านบาท เติบโต 124% และให้ราคาเหมาะสม 8.40 บาท ขณะที่นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ในปี 59 คาดว่าจะมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด mai จำนวน 15-20 บริษัท และถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบ จะมีมูลค่าส่วนแบ่งการ ตลาด (มาร์เก็ตแคป) ประมาณ 2 หมื่นล้าน ซึ่งครึ่งปีแรกจะมีเข้ามาประมาณ 5 บริษัท และเป็นช่วงครึ่งปีหลังอีกประมาณ 10-15 บริษัท สำหรับปัจจัยความไม่แน่นอนที่ถือว่าเข้ามาระทบให้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ คือ ปัญหาจากภายนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐฯ ยุโรป หรือแม้แต่จีนล้วนเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ■